



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ที่ 1 /2565

เรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนนทางไปรษณีย์ ประจำปี 2566

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติตามข้อ 6 แห่งระเบียบสทกรรมออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2543 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 7 แห่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สิทธิ์สมาชิก 2 กลุ่มคือ

1. สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมก. หรือ สอ.มก. ก่อน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

- 1) สามารถเลือกลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้
- 2) สทกรรมจะส่งใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้สมาชิกแจ้งความจำนงและส่งกลับถึงสทกรรมทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือแจ้งความจำนงผ่าน QR Code ก็ได้ ภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กรณีไม่แจ้งความจำนง ให้สมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่หน่วยลงคะแนน ตามสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม
- 3) สมาชิกที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันลงคะแนนล่วงหน้า (วันจันทร์ที่ 14 - วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) และในวันลงคะแนน (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

4) สทกรรมฯ จะนำของบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่สมาชิกส่งกลับใส่หีบบัตรลงคะแนน ซึ่งจะปิดผนึกและ ลงนามกำกับบนหีบบัตรลงคะแนนของแต่ละวันโดยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้จัดการสทกรรมฯ หีบบัตรลงคะแนนจะเก็บไว้ในห้องมั่นคงของสทกรรมฯ และจะนำไปรวมที่หน่วยลงคะแนน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันลงคะแนน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อนับคะแนน โดยนับคะแนนรวมไม่แยกเป็นหน่วยงาน

2. สมาชิกที่ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงานนอกที่ตั้งเขตกลาง บางเขน หรือ นอกที่ตั้งวิทยาเขต ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ โรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สถานีวิจัยทับทิม สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยตอขุย สถานีวิจัยลพบุรี สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤษดากร สถานีวิจัยเขาคันทรง สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ สถานีวิทยุ มก. สงขลา และสถานีฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์

- 1) สามารถเลือกลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือลงคะแนนล่วงหน้า หรือหน่วยลงคะแนนที่กำหนดได้ โดยสทกรรมจะส่งใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้สมาชิกแจ้งความจำนงและส่งกลับถึงสทกรรมทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจะแสดงความจำนงผ่าน QR Code ก็ได้ ภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

2) กรณีไม่ส่งใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ์ลงคะแนนกลับ หรือส่งถึงสหกรณ์หลังวันที่กำหนดจะถือว่าสมาชิกประสงค์จะลงคะแนนทางไปรษณีย์ ทั้งนี้สมาชิกที่แสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในวันลงคะแนนล่วงหน้า และในวันลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

3) สหกรณ์ฯ จะนำของบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่สมาชิกส่งกลับใส่หีบบัตรลงคะแนน ซึ่งจะปิดผนึกและลงนามกำกับบนหีบบัตรลงคะแนนของแต่ละวันโดยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้จัดการสหกรณ์ฯ หีบบัตรลงคะแนนจะเก็บไว้ในห้องมั่นคงของสหกรณ์ฯ และจะนำไปรวมที่หน่วยลงคะแนน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันลงคะแนน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อนับคะแนน โดยนับคะแนนรวมไม่แยกเป็นหน่วยงาน

สมาชิกที่แสดงความจำนงจะลงคะแนนทางไปรษณีย์ สหกรณ์ฯ จะส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเอกสารอื่นๆ ให้สมาชิกภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางไปรษณีย์ตอบรับ สมาชิกต้องส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้วคืนทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์บางเขน หรือกำแพงแสน ทั้งนี้ต้องถึงสหกรณ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. หากบัตรที่ลงคะแนนแล้วมาถึงสหกรณ์ช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566